

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 904
วันที่ 1/2/2566
เวลา 10.36 น.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
417
เลขรับ
วันที่ 01/02/2566
เวลา 10.00น.

ที่ สข ๐๐๐๓/ว ๕๓

ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้ที่ <https://www.cgd.go.th/snk> หัวข้อ กฎหมายระเบียบ หนังสือเวียนจากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป



เรียน อธิการบดี

จังหวัดสงขลาส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง
แจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม
ในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม
เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติต่อไป

พัชรดา
3 ก.พ. 66
๓
03/02/2023

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบและมอบงานการเงินใช้ประกอบการ
ปฏิบัติ
-มอบงานบริหารฯ สำเนาแจ้งหน่วยเบิกจ่าย (การเงิน)
ใช้ประกอบการถือปฏิบัติ

๖ กพ.๖๖

พรพรรณ ใจดี
๖ กพ. ๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานวิชาการ

โทร ๐-๗๔๓๑-๑๓๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ snk@cgd.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๐



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม ในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๘๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้รายการชุดประสาทหูเทียมสามารถเบิกจากทางราชการได้ และให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิกค่าชุดประสาทหูเทียมแทนผู้มีสิทธิผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ด้วยปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ Thai Cochlear Implant Registry (Thai CI Registry) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมการประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม การติดตามและประเมินผลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และมีข้อมูลเพื่อใช้ประเมินผลในภาพรวมของประเทศในอนาคต ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๙ แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ให้ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการ และสถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

ผู้มีสิทธิและส่วนราชการ

๑. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่จะเข้ารับการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียมจะต้องมีทะเบียนประวัติสมบูรณ์ เพื่อให้สถานพยาบาลใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Thai CI Registry และเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

๒. ส่วนราชการไม่มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าชุดประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กรณีผู้มีสิทธินำไปเสริมจรับเงินค่ารักษาพยาบาลและหนังสือรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล (แบบ ๗๑๓๕) มายื่นขอใช้สิทธิเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด

สถานพยาบาลของทางราชการ

๑. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดประสาทหูเทียมที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติตามแนบปฏิบัติที่เพิ่มเติม

๒. สถานพยาบาลจะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย หรือกระทรวงสาธารณสุขว่ามีศักยภาพในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม และจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางตลอดจนสหวิชาชีพที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน การฝึกพูด และการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ

๓. ...

๓. สถานพยาบาลจะต้องลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบ Thai CI Registry เพื่อประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียมและขออนุมัติเบิกชุดประสาทหูเทียม (Pre Authorization : PA) และใช้ข้อมูลจากระบบดังกล่าว เพื่อประกอบการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง

๔. การพิจารณาเงื่อนไขการเบิกค่าชุดประสาทหูเทียม จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย และเมื่อสถานพยาบาลได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียมให้กับผู้ป่วยภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งอนุมัติเบิกค่าชุดประสาทหูเทียม

๕. การเบิกจ่ายค่าชุดประสาทหูเทียม (รหัส ๒๔๐๕) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (รหัส ๒๔๐๖ - ๒๔๑๐) ต้องดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น และมีให้สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล (แบบ ๗๑๓๕) ให้ผู้ป่วยไปซื้อชุดประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากสถานที่อื่นเพื่อนำไปยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการ

๖. ให้สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน การฝึกพูด และการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง ในระบบ Thai CI Registry เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

๗. การลงทะเบียนในระบบ Thai CI Registry และการส่งเบิกค่าชุดประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายให้รับส่งข้อมูลเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษายาบาล

กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษายาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๑๔ ๔๔๔๑ ๔๓๕๕ ๖๘๕๒ ๖๘๕๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗



ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๑

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่แพทย์มีแผนการรักษาด้วยยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงดำเนินการลงทะเบียน เพื่อขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA และเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลเท่านั้น รวมทั้งกำหนดให้ยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยา แล้วแต่กรณี โดยให้สถานพยาบาลตรวจสอบบัญชีรายการยาดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) www.chi.or.th ซึ่งจะแสดงรายการยาพร้อมรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการและส่วนราชการขอหารือเกี่ยวกับยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น จะครอบคลุมเฉพาะยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา หรือครอบคลุมรายการยาประเภทอื่น ๆ ด้วย โดยที่เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ข้างต้น มีความประสงค์จะกำกับรายการยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบเป็นยาชีววัตถุหรือยามุ่งเป้าที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อย่างไรก็ดี รายการยาประเภทดังกล่าวเป็นยาใหม่ ยังไม่มีความแพร่หลายในการใช้รักษาพยาบาลภายในประเทศ จำเป็นต้องมีแนวทางกำกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม และการเบิกจ่ายเงินจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและอรรถประโยชน์ที่พึงได้รับเป็นกรณีสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นควรซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความในหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมรายการยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นยาใหม่และยาชีววัตถุทุกประเภท
๒. แก้ไขข้อความในข้อ ๓ ของหนังสือที่อ้างถึง ๒ จาก “รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณี” เป็น “รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ Prior Authorization (PA) หรือกรอบรายการยา แล้วแต่กรณี”

๓. ให้ ...

๓. ให้สถานพยาบาลและส่วนราชการตรวจสอบบัญชีรายการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และยาประเภทอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จากเว็บไซต์ของ สกส. (www.chi.or.th) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลและส่วนราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กัญญา จันทร์ต๊ะ

(นางสาวกัญญา จันทร์ต๊ะ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษายาบาล
กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗